



บริษัท วิชัย แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

VICHAIR TRAVEL SERVICE CO., LTD.



www.vichaitravel.com

nong_vichaitour@hotmail.com

492 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel 0-3428-0301-2 Mobile 08-4044-4473 Fax 0-3428-0303

492 Ratchamungka Rd., Tambon Sanamchan, Amphur Muang, Nakhonpathom 73000 ใบอนุญาตเลขที่ 12/01699



อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี่ 4D3N

โดยสารการบินไทย (TG)



- ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอด
- ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
- หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวกูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ดตุ ที่สวยที่สุด
- ชม วัดถ้ำช้าง 1 ในสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเกาะบาหลี่
- ชม อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi สัญลักษณ์ของการต่อสู้ เพื่ออิสรภาพของชาวบาหลี่
- ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปโป๊งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน
- พิเศษ...เมนูซีฟู้ดสไตล์บาหลี่+กุ้งมังกร 500 กรัม!!! ชมบรรยากาศริมชายหาดจิมบารัน
- พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว, สมาชิก Royal orchid plus สะสมไมล์ได้ 50%
- จอง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะคอยดูแลและบริการทุกท่าน

**** ราคานี้ไม่แฉกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ ****

กำหนดการเดินทาง

วันที่ : 08-11/24-27 ก.ย.59/01-04 ต.ค.59

วันที่ : 27-30 ส.ค. 59

23,900.-

24,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – สวนพระวิษณุ - วัดอุลูวาทู – ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance

06.30 น.	คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็กอินกร๊อบของสายการบิน การบินไทย (Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก	
08.50 น.	นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซาร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง	
14.15 น.	เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร "Ngurah Rai International Airport" เมืองเดนพาร์ซาร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อดอกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวตะวันตก ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซาร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น เวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม สวนพระวิษณุ (GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ได้แก่ อนุสาวรีย์รูปสลักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู พระผู้ปกป้องโลก และอนุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูดา เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวียงอ่าวบาหลีตอนใต้ได้จากที่นี่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม วัดอุลูวาทู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปักษีครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดุนาเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเนศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล โปรดระวัง แวนดา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่จะพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า นำท่านชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance ชมระบำไฟภูเขาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฐ์โดยมีหมู่คนรำล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน	
ค่ำ	๑๑ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Harris Galleria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซาร์	

วันที่สอง วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอุลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน

เช้า	๑๑ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี (The Royal temple of Mengwi) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงศ์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกำแพง, ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทำนาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้	
กลางวัน	๑๑ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร	
	จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นำท่านชม วัดอุลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำของทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ขี้ดีพิมพ์ปลงदानหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปียห์ของอินโดนีเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) ใต้รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหิน	

	ลักษณะคล้ายเกาะ เวลานั้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานั้นลัดสามารถเดินข้ามไป ยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดั่ง ฮยั้ง นิราธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่อ อุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเล ยามอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าที่แสงงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน	
ค่า	๓๑ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาห์ลี กุ้ง มังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติกริมชายหาดจิมบารัน	
	ที่พัก Harris Galleria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซาร์	

**วันที่สาม ระบายรองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวกูเขา
ไฟบาร์ดูห์ – วัดเตียร์ดามป์ปิล (วัดตัมปะซิง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง**

เช้า	๓๑ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	จากนั้นนำท่านชมการแสดงระบำ ระบายรองแดนซ์ (Barong Dance) การแสดงพื้นบ้านที่ มีชื่อเสียงของเกาะบาห์ลีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง ระบายรองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมี มีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกป้องรักษา มนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการรำรำ แบบบาห์ลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ระบายรองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการรำรำมีท่าที่อ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความ แตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และ เครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียง ของบาห์ลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวกู ภูเขาไฟบาร์ดูห์ และทะเลสาบบาร์ดูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาร์ดูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี	
กลางวัน	๓๑ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ ให้ท่านได้ชมวิวกูเขาไฟ บาร์ดูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ดูห์ ที่เกิดขึ้นจากการ ยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความ ประทับใจ	
บ่าย	จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิง นำท่านชม วัดเตียร์ดามป์ปิล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซิง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอิวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถาน นี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วารมาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพ ของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายใน วัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระ อินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตขุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาห์ลี ชาวบาห์ลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับ ไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะมีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่ง พื้นเมือง,กระเป่า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม วัด ถ้ำช้าง (Goa Gajah) ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชารูปปั้นพระพิฆเนศและองค์ศิวะลึงค์ ถูก ค้นพบในปีใน ค.ศ.1923 เชื่อกันว่าได้มีการสร้างวัดแห่งนี้ในช่วง ศตวรรษที่ 11 แผ่นหิน แกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ จะมีลักษณะเป็นการเจาะหินจากด้านหน้าของหินผา มองดู คล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาห์ลีเชื่อว่าเป็นปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำแห่งนี้มีทางเดินยาว 13 เมตร นำไปสู่ทางแยกรูปตัวทีกว้าง 15 เมตร ด้านหนึ่ง เป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวะลึงค์ 3 แห่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระ วิษณุ และพระพรหม เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้อาจจะเคยเป็นที่จำศีลภาวนาของเหล่าฤๅษีหรือ ดาบส ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอัสตรี 6 นาง ชาวบาห์ลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปรารถนา ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995	
ค่า	๓๑ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร	
	ที่พัก Harris Galleria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซาร์	

วันที่สี่ อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาห์ลี – กรุงเทพ

เช้า	๓๑ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และจิตวิญญาณแห่ง บาห์ลีของบรรพบุรุษ เพื่ออนุชนรุ่นหลัง หลังจากได้รับอิสรภาพจากชาวต่างชาติ และถือว่าเป็น	

	จุดชมวิวยามวิเศษที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะบาหลี่ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลี่แห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ	
12.00 น.	๑๑ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร	
13.00 น.	สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินจอร์ห์ไร "Ngurah Rai International Airport"	
16.10 น.	นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432	
19.25 น.	เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ☺	

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มิมีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มิมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

**** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ****

เดินทางวันที่ 08-11/ 24-27 ก.ย.59/ 01-04 ต.ค.59

อัตราค่าบริการ	ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน	23,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	23,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม	22,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม	21,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	5,900

เดินทางวันที่ 27-30 ส.ค. 59

อัตราค่าบริการ	ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน	24,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	24,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม	23,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม	22,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	5,900

อัตราค่าบริการนี้รวม :

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- **ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
- ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 16 USD ต่อท่านต่อทริป
- ค่า Visa on Arrival สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. **ยกเลิกการเดินทาง**ในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ **ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย** จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องไม่รับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตัวท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว้นกรณีที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่ปักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม้อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ภูมิรัฐและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับผิดชอบผู้จัดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักรู (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**
